

หวังต่อยอดธุรกิจไบโอพลาสติกเพิ่มรายได้ 'น้ำตาลขอนแก่น' ดันลูกเข้าตลาด

ปีหน้ารับอานิสงส์ ราคาน้ำตาลขึ้น

'น้ำตาลขอนแก่น' เตรียมดันธุรกิจเอทานอล
เข้าจดทะเบียน ภายในไตรมาส 3 ปีหน้า
ขยายกำลังการผลิตอีก 2 แสนลิตรต่อวัน
ใช้งบลงทุน 1,000-1,200 ล้านบาท หวัง
หาพันธมิตรต่อยอดทำไบโอพลาสติก คาด
ปีหน้าผลประกอบการต้อนรับอานิสงส์ราคา
น้ำตาลขึ้นจากจุดต่ำสุด

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
KSL เตรียมนำ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์
จำกัด (KKA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
เอทานอล โดยใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ
ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 3.5 แสนลิตร
ต่อวัน โดยเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3 ปี2560

นายชลิช ชินธรรมมิตร์ กรรมการของ
บริษัท เปิดเผยว่า ภายหลังจากเสนอขาย
หุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทจะยังคงถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 70% จาก 100%
ในปัจจุบัน โดยเงินระดมทุนหลักจะนำไป
ขยายโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ เพิ่ม
กำลังการผลิตอีก 2 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งคาดว่า
จะใช้เงินลงทุนราว 1,000-1,200 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะต่อยอดไป



ยังธุรกิจไบโอ พลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยัง
ไม่มีผู้เล่นมากนัก และตลาดยังไม่ได้ขยาย
ตัวในวงกว้าง

“โดยหลักแล้วการขยายกำลัง
การผลิตเอทานอลจะทำเพื่อผลิตพลังงาน
เป็นหลัก แต่บริษัทก็กำลังหาโอกาส
ที่จะต่อยอดไปยังธุรกิจไบโอพลาสติก
ซึ่งบริษัทกำลังมองหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยี
ในการผลิตเข้ามาร่วม เพราะบริษัทมีวัตถุดิบ
อยู่แล้ว”

ส่วนแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลก
นั้น ปัจจุบันอยู่ที่ราว 23-24 เซนต์ต่อปอนด์
โดยฟื้นตัวจากราว 11 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่ง
เป็นจุดต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี และหลังจากนี้
ก็มีโอกาสที่ราคาน้ำตาลจะปรับตัวขึ้นไปอีก
ได้ หากปริมาณการผลิตและสต็อกสินค้ายังคง
ขาดแคลน

“โดยปกติแล้ววัฏจักรของราคาน้ำตาล
จะอยู่ราว 2 ปี ซึ่งหลังจากนี้ราคาก็มีโอกาส

ผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยราคาน้ำตาลเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ราว 33 เซนต์ต่อปอนด์ เมื่อปี 2554 ทั้งนี้ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวขึ้นรอบนี้ น่าจะส่งผลบวกอย่างชัดเจนในปีหน้ามากกว่า เพราะผลผลิตในปีนี้อาจออกไปล่วงหน้าเกือบหมดแล้ว”

ด้านนายจัญญ ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การขยายธุรกิจเอทานอลในครั้งนี้นับว่าบริษัทต้องการที่จะต่อยอดไปทำไบโอบลาสติก ซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยหลังจากขยายกำลังการผลิต จะทำให้บริษัทขึ้นไปเป็นผู้ผลิตอันดับ 2 ของประเทศ

ที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ อย่าง สต็อกสินค้ากันต่อไป เพราะหากราคาสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งก็จะมี

หุ้น‘เคเอสแอล’ วิ่ง 30% รับข่าวดี

บล.เอเชียพลัส เปิดเผยว่า ล่าสุดน้ำตาลขอนแก่น (KSL) จะได้เงินคืนสุทธิหลังหักภาษีอีก 122 ล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้บริษัทชชะคดีจากที่โดนเรียกเก็บเงินโดยมิชอบจาก กอน. จากที่ชชะคดีแรกและคาดว่าจะได้เงินคืนสุทธิ 30 ล้านบาท คาดจะบันทึกเข้ามาในงวด ไตรมาส 4 ปี 2559 หรือ ไตรมาส 1 ปี 2560 ถือเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยหนุนด้านราคาน้ำตาลโลกที่ยังทรงตัวสูง

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 23.00 เซนต์ต่อปอนด์

โดยฝ่ายวิจัยเตรียมปรับเพิ่มประมาณการผลการดำเนินงานเมื่อมีความชัดเจนที่แน่นอนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้พิเศษดังกล่าว

ราคาหุ้นของ KSL ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนราว 30% โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.20 บาท ไปทำจุดสูงสุดที่ 4.20 บาท ก่อนจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 4 บาท